

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๘

วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

ณ ห้อง CMP ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ผู้มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ	คณบดี	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์มารุตพงศ์ ปัญญา	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์เมธีรัตน์ มั่นวงศ์	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	กรรมการ
๔. แพทย์หญิงนภัทร เหลื่อนาค	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ	กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์	ผู้แทนอาจารย์/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ บุญสร้าง	ผู้แทนอาจารย์	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแพรววรินทร์ ว่องสุภักพันธ์	หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์	กรรมการ
๘. นางนันทิญา ทิปปวัฒน์	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	เลขานุการ
๙. นางสาวจริยาพร ธรรมราช	เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที่ ๑

ผู้ไม่มาประชุม

๑. แพทย์หญิงสลิลลา เพ็ญพิมพ์	รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ติตราชการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ เหลาสุภาพ	หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกนกอร กรินทร์รักษ์	บุคลากร
-----------------------------	---------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ศาสตราจารย์นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ คณบดีประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้มีวาระเพื่อพิจารณา ๒๓ เรื่อง วาระลับ ๑ เรื่อง ซึ่งจะดำเนินการประชุมให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๗ คน ครบองค์ประชุม และมีผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑ คน จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ การลาประชุมของคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประธาน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ลาประชุมจำนวน ๒ ท่าน การประชุมในครั้งนี้มีกรรมการมาประชุม ๗ ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด ๙ ท่าน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ๑ ท่าน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๒ ขออนุญาตให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประธาน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยฯ ที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับฟังการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ จะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และนำข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ มอบหมายไปดำเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุม พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจำวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื่อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขจำนวนเงิน วาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายโครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ เนื่องจากมีการปรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมเป็นโรงแรมเซ็นทาราฮิลล์ วาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘ วาระลับ เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุม พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘ วาระลับ เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘ วาระลับ เมื่อวันที่
ศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

**๒.๓ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่
ที่ ๑๗/๒๕๖๘ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘**

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุม พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๘ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ได้มีการ
แจ้งเวียนทางไลน์กลุ่มคกก.ประจำวิทยาลัยฯ และแจ้งเวียนทาง E-mail เพื่อพิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่
พฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๘ (วาระพิเศษ) เมื่อ
วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเร่งด่วน

๔.๑.๑ ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตนโนบล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการเกี่ยวกับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตนโนบล ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และปัจจุบันได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตนโนบล พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตนโนบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตนโนบล พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้สำหรับเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตนโนบล ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตนโนบล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณาเห็นชอบข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณา รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ฯ จึงขอเชิญคณะ/วิทยาลัยเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตนโนบล โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์การเลือกสรร	ข้อกำหนด/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
<p>(๑) เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย หรือ</p> <p>(๒) เป็นผู้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยหรือประเทศชาติหรือนานาชาติ สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตามสืบไป</p> <p>(๓) ไม่เป็นข้าราชการประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างทุกประเภทและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์</p> <p>(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง</p> <p>(๕) มีผลงานด้านบริหาร วิชาการ วิจัย งานประดิษฐ์ ในสาขาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางอันส่งผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร สังคม ประเทศชาติหรือนานาชาติ</p>	<p>(๑) การพิจารณาผลงานปริญญาเกิตติมศักดิ์ ให้พิจารณาผลงานตามชั้น</p> <p>(๒) ปริญญาเกิตติมศักดิ์ มี ๓ ชั้น คือ ระดับปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ระดับปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ระดับปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั้งนี้ ให้ใช้ชื่อปริญญาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยศประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหากมีชื่อสาขาวิชาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาวิชาหรือวิชาเอกท้ายชื่อปริญญาเกิตติมศักดิ์</p> <p>(๓) จำนวนผู้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ในแต่ละปีการศึกษาให้มีจำนวน รวมกันไม่เกินจำนวนคณะที่ได้มีการประกาศจัดตั้งไว้แล้วในมหาวิทยาลัย</p> <p>(๔) การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ให้คณะโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเสนอชื่อพร้อมข้อมูลประวัติ ผลงาน ภาพถ่ายและร่างประกาศเกียรติคุณ ทั้งแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อคณะกรรมการเลือกสรรให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศภายในระยะเวลาที่กำหนด หากคณะผู้เสนอชื่อไม่ได้ดำเนินการให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหามีอำนาจที่จะไม่รับเรื่องไว้พิจารณา</p> <p>(๕) เกณฑ์การพิจารณาผลงาน พิจารณาจาก</p> <p>(ก) คุณภาพผลงานด้านบริหาร วิชาการ วิจัย งานประดิษฐ์ ในสาขาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย</p> <p>(ข) ผลงานได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ส่งผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร สังคม ประเทศชาติหรือนานาชาติ</p> <p>(ค) ระดับคุณภาพของผลงาน แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้</p> <p>ระดับ ๕ หมายถึง ดีเด่น</p> <p>ระดับ ๔ หมายถึง ดีมาก</p> <p>ระดับ ๓ หมายถึง ดี</p> <p>ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้</p> <p>ระดับ ๑ หมายถึง ยังไม่เพียงพอ</p> <p>ผลงานของผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ จะต้องได้รับค่าคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ ๔ จากกรรมการแต่ละรายจำนวน ๒ ใน ๓ ของกรรมการ</p>	<p>ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์และรางวัลรัตนโนบล พ.ศ. ๒๕๖๓</p>

คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์การเลือกสรร	ข้อกำหนด/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ทั้งหมดที่เข้าประชุมในครั้งนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เข้าประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	

๒. ผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล

คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์การเลือกสรร	ข้อกำหนด/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
<p>(๑) มีผลงานทางวิชาชีพที่มีคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องเสมอมา หรือ</p> <p>(๒) มีคุณงามความดีที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือ</p> <p>(๓) อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเสมอมา</p> <p>(๔) เป็นผู้ที่มีความประพฤติและปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป</p> <p>(๕) ไม่เป็นข้าราชการประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างทุกประเภทและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล</p>	<p>(๑) ให้มีจำนวนผู้ได้รับรางวัลรัตนโนบลในแต่ละปีรวมกันไม่เกินจำนวนคณะที่ได้มีการประกาศจัดตั้งไว้แล้วในมหาวิทยาลัย</p> <p>(๒) การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล ให้คณะโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเสนอชื่อพร้อมข้อมูลประวัติ ผลงาน ภาพถ่ายและร่างประกาศเกียรติคุณ ทั้งแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อคณะกรรมการสรรหาให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากคณะผู้เสนอชื่อไม่ได้ดำเนินการให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหามีอำนาจที่จะไม่รับเรื่องไว้พิจารณา</p> <p>(๓) เกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล พิจารณาจาก ผลงาน คุณงามความดี ระยะเวลาที่อุทิศตนประโยชน์ต่อสังคมหรือมหาวิทยาลัย และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้</p> <p>ระดับ ๕ หมายถึง ดีเด่น</p> <p>ระดับ ๔ หมายถึง ดีมาก</p> <p>ระดับ ๓ หมายถึง ดี</p> <p>ระดับ ๒ หมายถึง ปานกลาง</p> <p>ระดับ ๑ หมายถึง พอใช้</p> <p>ผลงานของผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบลจะต้องได้รับค่าคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ ๔ จากกรรมการแต่ละรายจำนวน ๒ ใน ๓ ของกรรมการทั้งหมดที่เข้าประชุมในครั้งนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เข้าประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง</p>	<p>ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์และรางวัลรัตนโนบล พ.ศ. ๒๕๖๓</p>

ทั้งนี้ โปรดส่งรายละเอียดที่ครบถ้วนและถูกต้อง มายังเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ฯ งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา และไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (.docx และ .pdf) ที่อีเมล curriculum.csd@ubu.ac.th **ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ หากพ้นกำหนดถือว่าไม่มีความประสงค์จะเสนอชื่อ** **ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข**

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาเสนอชื่อ

๑. ผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ หรือ

๒. ผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือ

๓. ผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทนิติบุคคลหรือองค์กร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

มติที่ประชุม : ยังไม่มีผู้เสนอชื่อในครั้งนี และในปีต่อไปให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๔.๒ เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านแผนและงบประมาณ

๔.๒.๑ รายงานทางการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๕ การบัญชี และการตรวจสอบ

ข้อ ๒๘ ได้กำหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่สำคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจำ การบันทึกรายการในสมุดบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ข้อ ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของคณะทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี ให้คณบดีเป็นผู้รับผิดชอบให้มีการจัดทำงบการเงินและบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของคณะภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ผู้สอบบัญชีของคณะมีอำนาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องของคณะ เพื่อการนี้ให้มีอำนาจสอบถามคณบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องของคณะเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

ข้อ ๓๐ ให้ผู้สอบบัญชีของคณะทำรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะเพื่อเสนอต่อสภาวิทยาลัยภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี

และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การทำบัญชี และรายงานทางการเงิน

ข้อ ๕๐ ให้ส่วนราชการจัดทำรายงานทางการเงินของส่วนราชการ เป็นรายไตรมาสเทียบกับไตรมาสก่อนเสนอต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานทุกไตรมาส ซึ่งจะต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และหมายเหตุประกอบงบ

ข้อ ๕๑ ให้ส่วนราชการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี ของส่วนราชการเสนออธิการบดีภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ ตามความทราบแล้วนั้น

งานคลังและพัสดุ จึงได้จัดทำรายงานทางการเงินวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เสนอต่อคณบดี ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	๒๗๒,๗๐๑,๔๔๕.๑๓
ลูกหนี้การค้า	๓,๗๘๓,๔๗๔.๕๒
ลูกหนี้ระยะสั้น	๑,๔๖๗,๙๕๕.๒๐
วัสดุคงเหลือ	๓,๓๒๙,๘๘๒.๖๘

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน **๒๘๑,๒๘๒,๗๕๗.๕๓**

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	๖๔๘,๕๕๑,๖๒๑.๗๑
------------------------	----------------

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน **๖๔๘,๕๕๑,๖๒๑.๗๑**

รวมสินทรัพย์ **๙๒๙,๘๓๔,๓๗๙.๒๔**

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า	๑,๓๒๔,๓๒๒.๔๐
เจ้าหนี้ระยะสั้น	๑๖,๙๓๗.๗๙
เจ้าหนี้เงินตรงราชการประเภท ข	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมหนี้สินหมุนเวียน **๕,๒๔๑,๖๖๐.๑๙**

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว (สุทธิ)	๐.๐๐
---------------------------	------

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน **๐.๐๐**

รวมหนี้สิน **๕,๒๔๑,๖๖๐.๑๙**

ทุน

ทุน	๗๐๒,๘๐๔,๓๙๕.๘๔
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	๒๒๑,๕๔๘,๐๖๗.๒๑
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	๒๔๐,๒๕๖.๐๐

รวมทุน **๙๒๔,๕๙๘,๗๑๙.๐๕**

รวมหนี้สินและทุน **๙๒๙,๘๓๔,๓๗๙.๒๔**

รายได้

รายได้จากงบประมาณ	๑๐๑,๐๑๐,๙๒๒.๓๗
รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ	๒๕,๔๙๙,๖๖๔.๓๑
รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์	๓๔,๕๒๘,๒๗๕.๗๙
รายได้ศูนย์พัฒนาเด็ก	๑,๑๓๓,๓๐๐.๐๐
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน	๓๑,๖๙๗,๔๑๒.๐๐
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	๓,๐๖๐,๖๓๓.๐๐
รายได้อื่นๆ	๒,๖๓๐,๖๒๒.๕๓
รวมรายได้	๑๙๙,๕๖๐,๘๓๐.๐๐

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๗๒,๒๔๓,๙๗๓.๘๕
ค่าตอบแทน	๒๓,๓๔๗,๕๓๘.๙๓
ค่าใช้สอย	๑๔,๓๖๒,๔๕๖.๗๒
ค่าสาธารณูปโภค	๘,๗๕๐,๓๔๘.๒๐
ค่าวัสดุ	๑๒,๗๓๖,๗๑๘.๔๑
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	๗,๐๓๑,๘๘๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายอื่น	๗๘๘,๙๓๙.๔๙
รวมค่าใช้จ่าย	๑๓๙,๒๖๑,๘๕๕.๖๐
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	๖๐,๒๙๘,๙๗๔.๔๐

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น รายงานทางการเงินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้แยกรายละเอียดรายจ่ายของโรงพยาบาล รายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกจากภาพรวมของวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๒.๒ ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข เป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การ

จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๑ จากงบประมาณโครงการบริหารและพัฒนาอัตรากำลัง (เงินรายได้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ) กิจกรรมที่ ๒ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ รหัส OPD.๑-๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และตามประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติให้บุคคลที่ผ่านการสอบแข่งขันในอันดับที่ ๑ ได้รายงานตัวบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ภาระงานหลักโดยสรุป
๑	นางสาวศุภนุช อัครภูมิ	นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ	(๑) บริการด้านการตรวจเอกซเรย์ทั่วไป ๑.๑ การตรวจเอกซเรย์ทั่วไป ๑.๒ การตรวจเอกซเรย์ทั่วไปในระบบดิจิทัลชนิดเคลื่อนที่ (๒) การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๒.๑ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับ ผู้รับบริการรายถัดไป (๓) บริการด้านตรวจพิเศษทางรังสี ได้แก่ ๓.๑ การตรวจเอกซเรย์เต้านม ๓.๒ การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ (IVP) ๓.๓ การตรวจมวลกระดูก (๔) การควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ประจำวัน จำนวน ๒ เครื่อง (๕) การควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบ ดิจิทัล ชนิดเคลื่อนที่ (๖) การควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ประจำวันและประจำสัปดาห์ (๗) การควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์เต้านม ประจำวันและประจำเดือน (๘) การควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจมวลกระดูก ประจำวัน (๙) การออกไปนัดตรวจพิเศษทางรังสี (๑๐) การส่งภาพรังสีผ่านระบบออนไลน์ Datacenter

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ราย นางสาวศุภนุช อัครภูมิ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามวันที่เริ่มปฏิบัติราชการ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตามการปฏิบัติหน้าที่ลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติด้านรังสีการแพทย์ ซึ่งกำหนดตามบัญชีแนบท้ายตามระเบียบฯ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม : อนุมัติ มอบโรงพยาบาล ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๒.๓ ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาซีพีเลือกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ (ครั้งที่ ๓) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานรายวิชา ๑๙๐๑ ๒๐๙ พยาธิวิทยาทั่วไปและเนื้องอก สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ งานบริการการศึกษา ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาซีพีเลือกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ กิจกรรมที่ ๑ การคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ รหัสโครงการ รด. ๗๕-๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๔,๒๖๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

เหตุผลความจำเป็นเนื่องจาก ได้นำนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๒ ออกศึกษาดูงานรายวิชา ๑๙๐๑ ๒๐๙ พยาธิวิทยาทั่วไปและเนื้องอกในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งได้มีการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๗ มีกำหนดจัดกิจกรรมนำนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ ออกศึกษาดูงานรายวิชา ๑๙๐๑ ๒๐๙ พยาธิวิทยาทั่วไปและ เนื้องอก ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ จึงทำให้งบประมาณในโครงการไม่เพียงพอ งานบริการการศึกษา จึงขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าใช้จ่าย ภายใต้โครงการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาซีพีเลือกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ โดยปรับลดค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ ๑ การคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ รหัส รด. ๗๕-๑ ในหมวด ค่าตอบแทน รายการค่าตอบแทนวิทยากร วงเงิน ๓๙,๖๐๐ บาท ปรับใหม่เป็น ๒๕,๒๐๐ บาท และหมวดค่าใช้สอย รายการค่าใช้สอยอื่นๆ วงเงิน ๑,๔๘๐ บาท ปรับใหม่เป็น หมวดค่าใช้สอย รายการค่าใช้สอยอื่นๆ ๑,๓๖๐ บาท ทั้งนี้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเท่าเดิมตามที่ได้รับอนุมัติ

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาซีพีเลือกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานรายวิชา ๑๙๐๑ ๒๐๙ พยาธิวิทยาทั่วไปและเนื้องอก

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ผู้รับผิดชอบโครงการไปปรับแก้ไขในโครงการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนงบประมาณอีกในอนาคต และนำเสนอแนวทางการป้องกัน เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งถัดไป

มติที่ประชุม : อนุมัติ มอบงานบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๒.๔ ขออนุมัติปรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการขยายศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๔

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับดำเนิน

โครงการขยายศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รหัสโครงการ OPD.๑๒ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๔๗,๘๑๘.๐๐ บาท โดยมีนายจักรกฤษ บุษพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (วาระพิเศษ) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้มีการทบทวนและประเมินความเหมาะสมของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่ามีความจำเป็นต้องปรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายบางรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ รายละเอียดการปรับปรุงค่าใช้จ่ายมีดังนี้

๑. กิจกรรมที่ ๓ งานผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เปลี่ยนแปลงรายการ “ค่าเปลี่ยนยางรถ Ambulance” และ “ค่าซ่อมบำรุงช่วงล่างรถ Ambulance” จากเดิมหมวดค่าใช้สอย เป็นหมวดค่าวัสดุ ประเภทยานพาหนะ

๒. กิจกรรมที่ ๔ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และหน่วยจ่ายกลาง-ซักฟอก เนื่องจากเครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในการตรวจมะเร็งปากมดลูกในงานตรวจสุขภาพมีไม่เพียงพอ จึงเพิ่มงบประมาณหมวดวัสดุเครื่องแต่งกาย จาก ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕๘,๐๐๐ บาท

๓. กิจกรรมที่ ๑๐ สำนักงานโรงพยาบาล เนื่องจากมีการใช้แก๊สทางการแพทย์เพิ่มขึ้นจากการเปิดให้บริการผู้ป่วยในและจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น จึงเพิ่มงบประมาณหมวดวัสดุแก๊สทางการแพทย์ จาก ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๖๒,๐๐๐ บาท

๔. กิจกรรมที่ ๑๑ งานอาคารสถานที่ เนื่องจากเหตุจำเป็นเร่งด่วน ได้แก่ กระจกบริเวณงานเวชระเบียน และสถิติแตกชำรุดเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และจำเป็นต้องซ่อมแซมโดยเร่งด่วน และการดำเนินงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยปนเปื้อนสารปรอทจึงเพิ่มงบประมาณหมวดค่าใช้สอย รายการค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมกระจก จำนวน ๔๖,๒๐๐ บาท และเพิ่มเติมการจ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน ๓,๘๐๐ บาท

๕. การปรับลดงบประมาณ ปรับลดงบประมาณในกิจกรรมที่ ๗ งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ รายการค่าส่งสิ่งส่งตรวจนอกหน่วยงาน จาก ๔๗๘,๔๐๐ บาท เหลือ ๓๗๘,๔๐๐ บาท

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอนะเพิ่มเติม

๑. กิจกรรมที่ ๑๐ สำนักงานโรงพยาบาล งบประมาณหมวดวัสดุแก๊สทางการแพทย์ ให้รวมค่าใช้จ่ายไว้ในโครงการของมหาวิทยาลัยเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน และให้เตรียมข้อมูลค่าใช้จ่ายโดยคำนวณทั้ง ๓ ชั้น

๒. มอบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ประสานมหาวิทยาลัยทราบเพื่อเฝ้าระวัง กรณีพบปัญหา น้ำประปาปนเปื้อนสารปรอทในพื้นที่วิทยาลัย

มติที่ประชุม : อนุมัติ

๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาตามหน่วยงานเสนอ

๔.๓.๑ พิจารณากรอบอัตรากำลัง ๔ ปี (๒๕๖๙ - ๒๕๗๒) ของสายวิชาการ และสายสนับสนุน วิชาการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทุกคณะทบทวนกรอบอัตรากำลังประเภท

วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการเดิม ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓ เดือน และจัดทำกรอบอัตรากำลังระยะ ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๒) ให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

งานบริหารบุคคล ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของกำหนดกรอบอัตรากำลังใหม่ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๒) ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ (ยกเว้นโรงพยาบาลฯ) เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการของหน่วยงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังระยะ ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๒) ซึ่งแต่ละหน่วยงานเสนอความต้องการของกำหนดกรอบอัตรากำลังใหม่ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๒) จำนวน ๑๕ อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

๑. กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์	จำนวน ๗ อัตรา
๒. กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์	จำนวน ๑ อัตรา
๓. งานเลขานุการ	จำนวน ๑ อัตรา
๔. งานเอกสารสนเทศ	จำนวน ๑ อัตรา
๕. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	จำนวน ๑ อัตรา
๖. งานพัฒนานักศึกษา	จำนวน ๑ อัตรา
๗. งานห้องปฏิบัติการ	จำนวน ๑ อัตรา
๘. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน ๒ อัตรา

ทั้งนี้ งานบริหารบุคคล ได้นำข้อมูลการขอกรอบอัตรากำลังดังกล่าวข้างต้นเสนอผ่านการประชุม คณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมมีมติให้นำผลการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยฯ เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ อีกครั้งเพื่อพิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดมีดังนี้

๑. สายวิชาการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ

- ๑.๑ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ลำดับที่ ๑-๓ จำนวน ๗ อัตรา
- ๑.๒ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลำดับที่ ๔ จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับสำคัญ	ชื่อตำแหน่ง/ สาขาวิชา	คุณสมบัติที่รับ บรรจุ	จำนวน อัตรา ใหม่	ค่าตอบแทนรายเดือน			งบประมาณ ประจำปี	สังกัดที่ ปฏิบัติงาน (ภาควิชา/ กลุ่มวิชา/ สาขาวิชา/ หน่วยงาน)	ปีงบประมาณ				ผลการพิจารณา
				เงินเดือน	เงิน สมทบ ประกัน สังคม	กองทุน เงิน ทดแทน			๒๕๖๘	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	
๑	อาจารย์ สาขา สรีรวิทยา	ปริญญาเอก	๒	๓๓,๖๐๐	๗๕๐	๔๐	๘๒๔,๔๐๐	กลุ่มวิชา แพทยศาสตร์	๑	๑	-	-	คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตาม เสนอ
๒	อาจารย์ สาขา กายวิภาคศาสตร์	ปริญญาเอก ทั้งนี้ วุฒิ มหาบัณฑิต จะต้องเป็น สาขากาย วิภาคศาสตร์	๓	๓๓,๖๐๐	๗๕๐	๔๐	๑,๒๓๖,๖๐๐	กลุ่มวิชา แพทยศาสตร์	๑	๑	๑	-	คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตาม เสนอ
๓	อาจารย์ สาขา แพทยศาสตร์ บัณฑิต หรือ วว.พยาธิ วิทยาภาควิภาค	ปริญญาโท/ วุฒิปดฺร/ อนุสาขา ผู้เชี่ยวชาญ	๒	๓๓,๖๐๐	๗๕๐	๔๐	๘๒๔,๔๐๐	กลุ่มวิชา แพทยศาสตร์	๑	๑	-	-	คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตาม เสนอ

													ใช้อัตราเดิมที่จะ เกษียณในปี ๒๕๗๐ มอบงานบริหาร บุคคลให้ดำเนินการ สรรหาอัตรา ทดแทนก่อน ๑ ต.ค. ๒๕๗๐
๕	นักวิทยาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์)	ปริญญาตรี	๑	๒๑,๐๐๐	๗๕๐	๔๒	๒๖๑,๕๐๔	งาน ห้องปฏิบัติการ	๑	-	-	-	คณะกรรมการฯ มี มติเห็นชอบตาม เสนอ และเพิ่ม ภาระงานด้าน นิติเวชของ รพ.
๖	ครูพี่เลี้ยง	ปริญญาตรี	๒	๒๑,๐๐๐	๗๕๐	๔๒	๕๒๓,๐๐๘	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (อัตราเดิมที่ ได้รับอนุมัติ จากสภา)	๑	๑	-	-	คณะกรรมการฯ มี มติเห็นชอบให้คง กรอบไว้ และมอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดทำหนังสือหารือ เรื่องงบประมาณใน การจ้างอัตราใหม่ เนื่องจากเป็นเงิน รายได้ของ มหาวิทยาลัย
รวมจำนวนอัตราใหม่			๗	รวมจำนวนงบประมาณ ประจำปี			๑,๖๕๓,๗๗๕	รวมอัตราที่ ขอประจำปี	๖	๑	-	-	
รวมจำนวนอัตราใหม่ทั้งสิ้น (สายวิชาการ+สายสนับสนุนวิชาการ)			๑๕	รวมจำนวนงบประมาณ ประจำปีทั้งสิ้น			๔,๙๕๑,๘๕๕	รวมอัตราที่ ขอประจำปี ทั้งสิ้น	๑๐	๔	๑	-	

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการขอกำหนดกรอบอัตรากำลังใหม่ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๒) ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑. กรอบอัตรากำลังสายวิชาการ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้เพิ่ม พื้นฐานด้านเวชกิจฉุกเฉิน
โดยในช่วงระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันหรือบูรณาการระหว่างภายในวิทยาลัยทั้ง
ในส่วนของสายวิชาการและสายสายวิชาชีพที่เป็นพยาบาล อาจจะเชิญพยาบาลที่โรงพยาบาล ม.อุบลฯ มาร่วมสอน
นักศึกษาได้

๒. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพตามที่ควรจะเป็นซึ่งมี
อยู่ ๒ หน่วยงานคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มอบให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและงานบริหารบุคคล แจ้งให้บุคลากร
ทราบพร้อมทั้งสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ ที่จะต้องได้รับ ส่วนงานพัฒนานักศึกษา มอบรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ พิจารณาคูณการในสังกัดเพื่อเกลี่ยภาระงานและหมุนเวียนอัตรากำลังให้เหมาะสม รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงานจะต้องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานบริหารบุคคลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๓.๒ การขอต้ออายุการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งอาจารย์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสาย
วิชาการ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ราย รศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วย รศ.ดร.รัตนา เล็กสมบุรณ์ สังกัดกลุ่มวิชา แพทยศาสตร์ จะเกษียณอายุการปฏิบัติงานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จึงมีความประสงค์ยื่นขอต่ออายุการปฏิบัติราชการบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา แพทยศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป โดยบุคคลดังกล่าวให้เหตุผลความจำเป็นที่จะปฏิบัติงานต่อเพื่อพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

๑. ด้านการเรียนการสอน : สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และมุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่นักศึกษาในทุกหลักสูตรของวิทยาลัยฯ

๒. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม : ยังมีแผนดำเนินงานวิจัยต่อเนื่องที่สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมอย่างน้อย ๑๐ โครงการ โดยทำงานวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการผลิตเครื่องมือแพทย์และสื่อการเรียนการสอนที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง

๓. ด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : มีบทบาทในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งในด้านคุณภาพและรองรับจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๔. ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ : มีบทบาทในการประสานงานกับเครือข่ายนานาชาติเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์ในระดับสากล

ในการนี้ หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ จึงได้ดำเนินการประชุมกลุ่มอาจารย์ประจำสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ เพื่อขอความเห็นในการขอต่ออายุการปฏิบัติราชการ ของ รศ.ดร.รัตนา เล็กสมบุรณ์ โดยให้ รศ.ดร.รัตนา เล็กสมบุรณ์ แสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย เหตุผลความจำเป็นในการขอต่ออายุการปฏิบัติราชการ แล้วให้อาจารย์ประจำสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ลงมติความเห็นพร้อมเหตุผลความจำเป็นในแบบฟอร์มที่กำหนดในที่ประชุมเป็นรายบุคคล (แบบลับ) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา จากการประชุมสรุปผลการลงมติความเห็นพร้อมเหตุผลความจำเป็นในการต่ออายุการปฏิบัติราชการ ดังนี้

จำนวนผู้มีสิทธิ์ลงความเห็นทั้งหมด	จำนวน ๖ คน
จำนวนผู้ใช้สิทธิ์ลงความเห็น	จำนวน ๕ คน
จำนวนผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงความเห็น	จำนวน ๑ คน (ติดภารกิจ)

เห็นขอต่ออายุการปฏิบัติราชการ	ไม่เห็นขอต่ออายุการปฏิบัติราชการ	เหตุผลความจำเป็น
๕	-	๑. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอน การวิจัยและนวัตกรรม ๒. อาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในทุกด้าน มีศักยภาพในการพัฒนาสาขาและวิทยาลัยฯ ๓. ยังคงปฏิบัติงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสถาบัน ๔. มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การขอต่ออายุราชการของ รศ.ดร.รัตนา เล็กสมบุรณ์ ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แล้ว โดยที่ประชุมมีมติให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ ต่อไปเพื่อพิจารณา โดยได้กำหนดภาระงานที่ต้องปฏิบัติหากได้รับการอนุมัติต่ออายุราชการ ดังนี้

๑. ด้านการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และมุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่ นักศึกษาในทุกหลักสูตรของวิทยาลัยฯ

๒. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม : ดำเนินงานวิจัยต่อเรื่องที่สามารพัฒนาเป็นนวัตกรรมอย่างน้อย ๑๐ โครงการ โดยทำงานวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการผลิตเครื่องมือแพทย์และสื่อการเรียนการสอนที่มีประโยชน์อย่างยั่งยืน

๓. ด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านคุณภาพและรองรับจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๔. ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ : ประสานงานกับเครือข่ายนานาชาติเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์ในระดับสากล

๕. ด้านบริการทางการแพทย์ : ปฏิบัติงานตรวจมะเร็งปากมดลูกและการตรวจภายใน ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสรุปผลตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อลงความเห็นแปลผลและสรุปผลการตรวจสุขภาพ ร่วมกับพยาธิแพทย์ (Pathologist) เพื่อรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และเซลล์วิทยา ให้คำปรึกษาทางสูติศาสตร์และนรีเวช

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอต่ออายุการปฏิบัติราชการของ รศ.ดร.รัตนา เล็กสมบุญ บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้งานบริหารบุคคลร่างระเบียบการปฏิบัติหรือประกาศให้มีความชัดเจน และสำรวจความต้องการปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานบริหารบุคคลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๓.๓ รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๘ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปรีคลินิก ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้ร่วมกันพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้

ลำดับ	รหัสวิชา	รายวิชา	หลักสูตรปรับปรุง	ผลการพิจารณา (รับรอง/ไม่รับรอง)	หมายเหตุ
๑	๑๙๐๑๒๐๘	พื้นฐานโลหิตวิทยาและภูมิคุ้มกัน (Re-grade)	๒๕๖๒	รับรอง	

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น การศึกษา ๒๕๖๘ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๓.๔ พิจารณารับรองการแก้ไขผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (I) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และปีการศึกษา ๒๕๖๘ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระดับชั้นคลินิก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การแก้ไขผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (I) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และปีการศึกษา ๒๕๖๘ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระดับชั้นคลินิก ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (I) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายวิชา ดังนี้

๑.๑ รายวิชา ๑๙๐๑๕๐๓-๖๒ เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ ๑ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	รายชื่อ	เกรดเดิม	เกรดใหม่
๑	๖๓๑๙๐๐๔๐๕๗๗	นายธนัทเมศร์ เลิศกรโชติพงศ์	I	C

๑.๒ รายวิชา ๑๙๐๑๖๐๔-๖๒ เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ ๒ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	รายชื่อ	เกรดเดิม	เกรดใหม่
๑	๖๒๑๙๐๐๔๐๔๕๙	นายอภิสิทธิ์ สะสมผลสวัสดิ์	I	C

๒. ผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (I) ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๑ รายวิชา ดังนี้

๒.๑ รายวิชา ๑๑๙๐๑๖๐๑-๖๒ กุมารเวชศาสตร์ ๒ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	รายชื่อ	เกรดเดิม	เกรดใหม่
๑	๖๒๑๙๐๐๔๐๔๓๓	นางสาวสุพิชญา ทูมมา	I	C
๒	๖๒๑๙๐๐๔๐๒๐๒	นางสาวนภสร การินทร์	I	C

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณารับรองการแก้ไขผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (I) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และปีการศึกษา ๒๕๖๘ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระดับชั้นคลินิก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๓.๕ พิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๗ และปีการศึกษา ๒๕๖๘ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง รับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนใน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และปีการศึกษา ๒๕๖๘ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ซึ่งได้ร่วมกันรับรองผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

ลำดับ	รหัสวิชา	รายวิชา	ผลการพิจารณา (รับรอง/ไม่รับรอง)
ปีการศึกษา ๒๕๖๗			
๑	๑๙๐๑๕๑๗-๖๒	ประสบการณ์ทางคลินิก ๔	รับรอง
ปีการศึกษา ๒๕๖๘			
๑	๑๙๐๑๔๐๑-๖๒	อายุรศาสตร์ ๑	รับรอง
๒	๑๙๐๑๔๐๒-๖๒	ทักษะอายุรศาสตร์ ๑	รับรอง
๓	๑๙๐๑๔๐๓-๖๒	เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ ๑	รับรอง
๔	๑๙๐๑๕๐๒-๕๕	จักษุวิทยา	รับรอง
๕	๑๙๐๑๕๐๕-๖๒	อายุรศาสตร์ ๒	รับรอง
๖	๑๙๐๑๕๐๗-๕๕	เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว ๔	รับรอง
๗	๑๙๐๑๕๐๘-๖๒	จักษุวิทยา	รับรอง
๘	๑๙๐๑๕๑๐-๕๕	อายุรศาสตร์ ๒	รับรอง
๙	๑๙๐๑๕๑๒-๖๒	เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว ๕	รับรอง
๑๐	๑๙๐๑๖๐๑-๖๒	กุมารเวชศาสตร์ ๒	รับรอง
๑๑	๑๙๐๑๖๐๗-๖๒	ออร์โธปิดิกส์ ๒	รับรอง
๑๒	๑๙๐๑๖๑๐-๖๒	ปฏิบัติการในโรงพยาบาลชุมชน	รับรอง
<p>หมายเหตุ: ๑๙๐๑๔๐๓-๖๒ เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ ๑ ได้เกรด D จำนวน ๑ คน คือ นายนิจพันธ์ จิตปัญญา ต้องขึ้นปฏิบัติงาน ๑๒ สัปดาห์ เนื่องจากไม่ส่งรายงาน ๑๙๐๑๕๐๕-๖๒ อายุรศาสตร์ ๒ ได้เกรด D จำนวน ๒ คน คือ - นางสาวพรหมพร แสงพันธ์ุ ต้องขึ้นปฏิบัติงาน ๖ สัปดาห์ - นางสาวเบญจวรรณ ธนาวิวัฒน์ชัยกุล ต้องขึ้นปฏิบัติงาน ๖ สัปดาห์ ได้เกรด I จำนวน ๒ คน คือ - นางสาวฐิติภา ยศอ่อน รอสอบซ่อม spot/long case - นางสาวชนิษฐ์กานต์ สุขสวาท รอสอบซ่อม spot/long case ๑๙๐๑๖๐๑-๖๒ กุมารเวชศาสตร์ ๒ ได้เกรด I จำนวน ๖ คน คือ - นางสาวนภสร การินทร์ รอสอบซ่อม MEQ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - นางสาวสุพิชชา ทุมมา รอสอบซ่อม OSCE ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - นางสาวกชกร ทรงสัจจา รอสอบซ่อม MEQ ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๙ - นายชิตพิงค์ อึ้งอุดรภักดี รอสอบซ่อม MEQ ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๙ - นางสาววิลาวัลย์ ไสยสมบัติ รอสอบซ่อม MEQ ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๙ - นายต่อเกียรติ มิตณะไพโร กาวิชัย รอสอบซ่อม MEQ ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๙</p>			

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๗ และปีการศึกษา ๒๕๖๘ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๓.๖ พิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๘ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง รับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๘ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ซึ่งได้ร่วมกันรับรองผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

ลำดับ	รหัสวิชา	รายวิชา	ผลการพิจารณา (รับรอง/ไม่รับรอง)
๑	๑๙๐๑๖๐๓-๖๒	ทักษะอายุรศาสตร์ ๒	รับรอง
๒	๑๙๐๑๖๐๔-๖๒	เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ ๒	รับรอง
๓	๑๙๐๑๖๐๕-๕๕	อายุรศาสตร์ ๓	รับรอง
๔	๑๙๐๑๖๐๗-๖๒	ออร์โธปิดิกส์ ๒	รับรอง
๕	๑๙๐๑๖๐๘-๖๒	สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๒	รับรอง
๖	๑๙๐๑๖๐๙-๖๒	การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ ๖	รับรอง
๗	๑๙๐๑๖๑๐-๖๒	ปฏิบัติการในโรงพยาบาลชุมชน	รับรอง

หมายเหตุ:

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๘ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๓.๗ พิจารณารับรองผลการสอบ long case ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้ร่วมกันพิจารณา รับรองผลการสอบ long case ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำนวน ๑ ราย นั้น

ทั้งนี้ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา(ศรว.) กำหนดให้วิทยาลัยฯ ส่งผลสอบ long case ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปี ๖ ให้กับศรว. ดังรายละเอียดแนบนี้

รายวิชา	สอบผ่าน/คน	สอบไม่ผ่าน/คน	รวม/คน
อายุรศาสตร์	1	0	1
กุมารเวชศาสตร์	1	0	1
หมายเหตุ ศรว.กำหนดให้ส่งผลสอบจำนวน 2 ราย เกณฑ์ผ่าน 60 คะแนน			

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณารับรองผลการสอบ long case ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๓.๘ พิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนแปลงและแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาศัลยศาสตร์ ๒ ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาศัลยศาสตร์ ๒ ในประกาศฯ ตามที่ วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ และลงนามในประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

วิทยาลัยฯ ได้รับแจ้งจากอาจารย์ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในการขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาศัลยศาสตร์ ๒ ให้ถูกต้อง โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

๑. เปลี่ยนให้ แพทย์หญิงจิรา ไตรรงค์จิตเหมาะ เป็น รองประธาน
๒. เปลี่ยนให้ แพทย์หญิงพิมพ์ วรวิสุทธิกุล เป็น กรรมการ
๓. แก้ไขชื่อ จากเดิม นายแพทย์ภานุวัตร สุธรรมวงค์ แก้ไขเป็น นายแพทย์ภานุวัตร สุธรรมวงค์

ทั้งนี้ ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณา เห็นชอบเปลี่ยนแปลงและแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาศัลยศาสตร์ ๒ ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๓.๙ พิจารณาขอคืนสถานภาพการเป็นศึกษาหลังกำหนด ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ราย นางสาวสุภาภรณ์ สุภาวงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่ นางสาวสุภาภรณ์ สุภาวงศ์ รหัส นักศึกษา ๖๓๑๙๐๗๗๐๒๖๕ แผน ก แบบ ก ๒ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข ศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เนื่องจากมีหนี้ค้ำชำระจึงพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ซึ่งนักศึกษาราย นางสาวสุภาภรณ์ สุภาวงศ์ ได้ผ่านการรับรองสำเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจำ วิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยหลักสูตรดำเนินการจัดส่งกองบริการ การศึกษา สำนักงานอธิการบดี เพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามลำดับ ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ตรวจสอบพบว่านักศึกษายังมีหนี้ค้ำชำระจึงให้วิทยาลัยติดตามนักศึกษา ให้มาดำเนินการชำระหนี้ค้ำชำระดังกล่าว จึงจะดำเนินการเสนอขออนุมัติปริญญาให้ตามกระบวนการ

หลักสูตรได้ดำเนินการติดตามนักศึกษาเพื่อชำระหนี้ค้ำชำระ พบว่านักศึกษาป่วยและมีภาระค่าใช้จ่ายสูง จึงไม่สามารถชำระเงินได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ จึงทำให้กระบวนการในการขออนุมัติปริญญาล่าช้า บัดนี้นักศึกษามี ความพร้อมด้านสุขภาพและสามารถชำระหนี้ค้ำชำระและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้หากได้รับอนุมัติคืนสถานภาพ การเป็นนักศึกษาหลังกำหนด ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา จึงขอคืนสถานภาพการเป็นศึกษาหลังกำหนด ภาคการศึกษาปลาย ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๖ ให้กับนักศึกษาราย นางสาวสุภาภรณ์ สุภาวงศ์ เพื่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข พิจารณาเห็นชอบ โดยผ่านการรับรองจากมติที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ขอคืนสถานภาพการเป็นศึกษาหลังกำหนด ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ราย นางสาวสุภาภรณ์ สุภา วงศ์ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หากเห็นชอบการคืนสถานภาพการ เป็นศึกษาหลังกำหนดนักศึกษารายดังกล่าว จะได้นำเสนอกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เพื่อดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๓.๑๐ การพิจารณาเทียบรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เสนอเพื่อพิจารณา ตามบันทึกที่ อว.๐๖๐๔.๙/๗๓๖๓ ลง วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ คณะศิลปศาสตร์ได้ขอความอนุเคราะห์เทียบรายวิชา สำหรับนายณัฐากร จันทน์นาค รหัส นักศึกษา ๖๘๑๔๒๑๔๐๒๔๘ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ดังนี้

รายวิชาที่ขอเทียบ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)	เทียบกับรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)	ผลการ พิจารณา
<p>๑๐๑๔ ๐๐๒ -๖๓ สุขภาพทางเพศและทักษะ ๓(๓-๐-๖) ชีวิตร่วมสมัย (Contemporary Sexual Health and Life Skills) รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี เพศภาวะ เพศวิถีและบทบาททางเพศ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อเรื่องเพศ เพศวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย ความหลากหลายทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สุขภาวะทางเพศ ศาสตร์และศิลป์ของการปฏิบัติตัวเพื่อความสุภาพทางเพศ ความผิดปกติทางเพศ ภัยทางเพศและการป้องกันภัยทางเพศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางเพศ ทักษะชีวิตที่จำเป็นเพื่อการดำรงชีวิต Gender; sexuality and gender roles; social and cultural dimensions that affect sexual; sexuality changes in Thai society; sexual diversity; sexual equality; sexual health; science and art of appropriate practice of sexual happiness; gender disorder; sexual danger and prevention; prevention and solution of adolescent pregnancy problem; laws related to sexuality; important life skills for living</p>	<p>๑๙๙๒ ๑๑๖-๖๗ สุขภาพทางเพศและทักษะ ๒(๒-๐-๔) ชีวิตในสังคมวิถี (Sexual Health and Life Skills in New Normal) รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี เพศภาวะ เพศวิถีและบทบาททางเพศ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศและความสัมพันธ์ทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สุขภาวะทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ศาสตร์และศิลป์เพื่อความสุภาพทางเพศ ความผิดปกติทางเพศ ภัยทางเพศและการป้องกันภัยทางเพศ การรู้เท่าทันสื่อทางเพศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของทางเพศ ทักษะชีวิตที่จำเป็นเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมวิถีชีวิตใหม่ Gender, sexuality and gender roles; social and cultural dimensions that affect sexuality; sexual diversity and sexual fluidity; sexual equality; sexual health and sexually transmitted disease; science and art of sexual happiness; gender disorder; sexual danger and prevention; sexual media literacy; laws related to sexuality; important life skills for living in new normal</p>	<p>เทียบได้</p>

ซึ่งประธานรายวิชาพิจารณาแล้วสามารถเทียบรายวิชาได้และการเทียบรายวิชาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๔๘ โดยผ่านมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๘ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เห็นชอบเทียบรายวิชาได้
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอนุมัติเทียบรายวิชาดังกล่าว

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๓.๑๑ ขอปรับปรุงประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้การบริหารจัดการ

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๖ (๘) แต่งตั้งอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กรรมการมอบหมาย นั้น

เนื่องจาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบริหารภายใน วิทยาลัยฯ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน การนี้ จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) รายละเอียดปรากฏดังตาราง

ตำแหน่ง	คำสั่งเดิม	ปรับแบบที่ ๑	ปรับแบบที่ ๒	ปรับแบบที่ ๓
ประธาน	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบริการวิชาการ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการ ศึกษาหลังปริญญาตรี	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบริการวิชาการ
อนุกรรมการ	ประธานหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต	ประธานหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต	ประธานหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการ ศึกษาหลังปริญญาตรี
	ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช ศาสตร์	ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ชีวเวชศาสตร์	ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์	ประธานหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต
	ประธานหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต	ประธานหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต	ประธานหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต	ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
อนุกรรมการ และ เลขานุการ	นักวิชาการศึกษาที่ รับผิดชอบงาน ด้านบัณฑิตศึกษา	นักวิชาการศึกษาที่ รับผิดชอบงาน ด้านบัณฑิตศึกษา	นักวิชาการศึกษาที่ รับผิดชอบงาน ด้านบัณฑิตศึกษา	นักวิชาการศึกษาที่ รับผิดชอบงาน ด้านบัณฑิตศึกษา

โดยจากผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตคณะกรรมการศึกษา ประจำวิทยาลัย แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบรูปแบบที่ ๓

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอนุมัติการ ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) หากอนุมัติ ประกาศดังกล่าว จะได้นำเสนอกองบริการการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๓.๑๒ ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การขอรับเงินสนับสนุนการ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มีแผนการดำเนินการโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อตอบกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์ คือ ผลงานวิจัยของนักศึกษามีคุณภาพสูงขึ้นและเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

การนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏดังตาราง

รายละเอียด	มหาวิทยาลัย	วิทยาลัย
องค์ประกอบคณะกรรมการ เงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษา	-รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ หรือผู้ช่วยคณบดีระดับบัณฑิตศึกษา -ผู้แทนหลักสูตรระดับปริญญาโท -ผู้แทนหลักสูตรระดับปริญญาเอก	-รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ หรือผู้ช่วยคณบดีระดับบัณฑิตศึกษา -ผู้แทนหลักสูตรระดับปริญญาโท -ผู้แทนหลักสูตรระดับปริญญาเอก
เงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย	๑.ระดับปริญญาโท ๑.๑) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - กลุ่ม Quartile ที่หนึ่ง ไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาทต่อผลงาน - กลุ่ม Quartile ที่สอง ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาทต่อผลงาน - กลุ่ม Quartile ที่สาม ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อผลงาน - กลุ่ม Quartile ที่สี่ ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทต่อผลงาน	๑.ระดับปริญญาโท ๑.๑) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - กลุ่ม Quartile ที่หนึ่ง ไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาทต่อผลงาน - กลุ่ม Quartile ที่สอง ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาทต่อผลงาน - กลุ่ม Quartile ที่สาม ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อผลงาน - กลุ่ม Quartile ที่สี่ ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทต่อผลงาน
	๒.ระดับปริญญาเอก ๑.๑) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - กลุ่ม Quartile ที่หนึ่ง ไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาทต่อผลงาน - กลุ่ม Quartile ที่สอง ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาทต่อผลงาน - กลุ่ม Quartile ที่สาม ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อผลงาน	๒.ระดับปริญญาเอก ๑.๑) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - กลุ่ม Quartile ที่หนึ่ง ไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาทต่อผลงาน - กลุ่ม Quartile ที่สอง ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาทต่อผลงาน - กลุ่ม Quartile ที่สาม ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อผลงาน
การรับสมัคร	ภายใน ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๙	ภายใน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙
การประกาศผลการให้ทุน	ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๙	ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙
ระยะเวลาบทความวิจัยฉบับ เต็มต้องได้รับการตีพิมพ์	ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ – วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙	ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ – วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	๑๔๐,๐๐๐ บาท	๑๕๐,๐๐๐ บาท
เงื่อนไขการให้ทุน	- ผู้สมัครขอรับทุนได้มากกว่า ๑ ทุน โดย ผลงานต้องไม่ซ้ำกัน	- ผู้สมัครขอรับทุนได้มากกว่า ๑ ทุน โดย ผลงานต้องไม่ซ้ำกัน

รายละเอียด	มหาวิทยาลัย	วิทยาลัย
		- ผู้ที่ได้ทุนจากมหาวิทยาลัยแล้ว จะไม่สามารถขอรับเพิ่มจากวิทยาลัยได้
งบประมาณที่ใช้	เงินรายได้ มหาวิทยาลัย	เงินรายได้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

โดย ร่าง ประกาศดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบัณฑิต คณะกรรมการศึกษาประจำวิทยาลัย แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณานุมัติประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หากอนุมัติประกาศดังกล่าว กองบริการการศึกษา จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม : มอบงานบริการการศึกษาแนบประกาศของมหาวิทยาลัย และทำเรื่องหารือไปยังสำนักงานกฎหมายและนิติการ

๔.๓.๑๓ ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในวารสารวิชาการนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณา ด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ตอบกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย/ระดับวิทยาลัย เช่น SI ๑.๑.๔ ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (Scopus Q๑-Q๒), PI ๑.๑.๕.๑ ร้อยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ ต่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีนั้น, SI ๑.๒.๓-๑ จำนวนบทความวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ (Q๑-Q๒) (OKRs), PI ๑.๒.๔.๑ ร้อยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติต่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีนั้น (OKRs) เป็นต้น

การนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณา (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รายละเอียดปรากฏดังตาราง

รายละเอียด	มหาวิทยาลัย	วิทยาลัย
องค์ประกอบคณะกรรมการ เงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษา	-รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการ วิชาการหรือผู้ช่วยคณบดีระดับ บัณฑิตศึกษา -ผู้แทนหลักสูตรระดับปริญญาโท -ผู้แทนหลักสูตรระดับปริญญาเอก	-รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการ วิชาการหรือผู้ช่วยคณบดีระดับ บัณฑิตศึกษา -ผู้แทนหลักสูตรระดับปริญญาโท -ผู้แทนหลักสูตรระดับปริญญาเอก
	๑.ระดับปริญญาโท	๑.ระดับปริญญาโท

รายละเอียด	มหาวิทยาลัย	วิทยาลัย
เงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย	๑.๑) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - กลุ่ม Quartile ที่หนึ่ง ไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาทต่อผลงาน - กลุ่ม Quartile ที่สอง ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาทต่อผลงาน - กลุ่ม Quartile ที่สาม ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อผลงาน - กลุ่ม Quartile ที่สี่ ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทต่อผลงาน	๑.๑) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - กลุ่ม Quartile ที่หนึ่ง ไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาทต่อผลงาน - กลุ่ม Quartile ที่สอง ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาทต่อผลงาน - กลุ่ม Quartile ที่สาม ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทต่อผลงาน - กลุ่ม Quartile ที่สี่ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อผลงาน
	๒.ระดับปริญญาเอก ๑.๑) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - กลุ่ม Quartile ที่หนึ่ง ไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาทต่อผลงาน - กลุ่ม Quartile ที่สอง ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาทต่อผลงาน - กลุ่ม Quartile ที่สาม ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อผลงาน	๒.ระดับปริญญาเอก ๑.๑) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - กลุ่ม Quartile ที่หนึ่ง ไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาทต่อผลงาน - กลุ่ม Quartile ที่สอง ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาทต่อผลงาน - กลุ่ม Quartile ที่สาม ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทต่อผลงาน
ระยะเวลาการรับสมัคร	แต่ละปีงบประมาณ	แต่ละปีงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้	เงินรายได้ มหาวิทยาลัย	เงินรายได้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

โดย ร่าง ประกาศดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบัณฑิต คณะกรรมการศึกษาประจำวิทยาลัย แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะกรรมการทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หากอนุมัติประกาศดังกล่าว กองบริการการศึกษา จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม : มอบงานบริการการศึกษาแนบประกาศของมหาวิทยาลัย และทำเรื่องหารือไปยังสำนักงานกฎหมายและนิติการ

๔.๓.๑๔ การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน จำนวน ๑๐ เครื่อง (ขาว-ดำ จำนวน ๙ เครื่อง และสี จำนวน ๑ เครื่อง)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณา ด้วยเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานประจำวิทยาลัยในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี ซึ่งมีการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่อยู่ตลอดตามสภาพและอายุการใช้งาน ดังนั้น หากใช้งานต่อไปวิทยาลัยฯ จะต้องตั้งงบประมาณในการซ่อมบำรุงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังต้องตั้งงบประมาณในการจัดซื้อหมึกพิมพ์ ด้วยนั้น จึงขอเสนอเห็นควรเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหรือค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองในการจัดซื้อหมึกพิมพ์ในอนาคตได้

ซึ่งข้อดีในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารในสำนักงานมีหลายประการ เช่น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม, เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน, และช่วยให้สามารถเลือกใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่เหมาะสมกับความต้องการของสำนักงาน นอกจากนี้การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารยังช่วยประหยัดเวลาและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการซ่อมแซมเครื่องในระยะเวลาที่ยาวนาน โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

รายการเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร - วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ			
ประเภทเครื่องพิมพ์ขาว-ดำ			
ลำดับ	จุดติดตั้ง	จำนวน/เครื่อง	หมายเหตุ
1	ห้องสำนักงานชั้น 4	2	ห้อง สนง (1) ห้องรองคณบดี (1)
2	หน้าห้องพักอาจารย์ชั้น 3	3	หน้าห้อง อ.อารี (1) หน้าห้อง อ.สง่า (1) หน้าห้อง อ.ปริดา (1)
3	หน้าห้องพักอาจารย์ชั้น 2	1	หน้าห้อง อ.นันทยา
4	ห้องนักวิทยาศาสตร์ ชั้น 2	1	
5	ห้องงานวิจัย + พัฒนานักศึกษา ชั้น 1	1	
6	อาคารสมจิตรต์ ยอดเสถียร ชั้น 2	1	
ประเภทเครื่องพิมพ์สี			
1	งานบริการการศึกษา + งานไอที ชั้น 3	1	หน้าห้องบริการการศึกษา
รวมจำนวนเครื่อง		10	

สรุปข้อมูลการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ทั้ง 2 บริษัท

1. บริษัท ล้าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี

รายละเอียด Spec	ประเภทเครื่องถ่ายขาว-ดำ จำนวน 9 เครื่อง	ประเภทเครื่องถ่ายขาว-ดำ และสี จำนวน 1 เครื่อง
ยี่ห้อ	Canon รุ่น iR-2930i จำนวน 4 เครื่อง Canon รุ่น IR-2224n จำนวน 5 เครื่อง	Epson รุ่น WF-C878R
คุณสมบัติ	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ขาว-ดำ	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ขาว-ดำ และสี
ราคาค่าเช่า ต่อเดือน	เครื่องละ 3,444.45 บาท ต่อเดือน	เครื่องละ 5,000 บาท ต่อเดือน
เงื่อนไข	1. ฟรีถ่าย-ปรีนเอกสารขาว-ดำ 55,000 แผ่น ต่อ 9 เครื่อง ต่อเดือน 2. หากเกิน 55,001 แผ่นขึ้นไป ต่อ 9 เครื่อง ต่อเดือน คิดแผ่นละ 0.36 สตางค์ 3. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 4. ราคายังต้นรวมหมึก อะไหล่ ค่าบริการ บำรุงรักษา และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ (ยกเว้นกระดาษ) 5. อัตราการใช้สามารถถัวเฉลี่ยรวมกันได้	1. ฟรีถ่าย-ปรีนเอกสาร สี 500 แผ่น ต่อเดือน ต่อ 1 เครื่อง 2. หากเกิน 501 แผ่นขึ้นไป ต่อ 1 เครื่อง ต่อเดือน คิดแผ่นละ 3.50 บาท 3. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 4. ราคายังต้นรวมหมึก อะไหล่ ค่าบริการ บำรุงรักษา และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ (ยกเว้นกระดาษ) 5. อัตราการใช้สามารถถัวเฉลี่ยรวมกันได้
รวมค่าใช้จ่าย ต่อเดือน	รวมจ่าย 31,000 บาท ต่อเดือน	รวมจ่าย 5,000 บาท ต่อเดือน
รวมจ่ายทั้งสิ้น ต่อเดือน	36,000 บาท ต่อเดือน	

2. บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด

รายละเอียด Spec	ประเภทเครื่องถ่าย ขาว-ดำ จำนวน 9 เครื่อง , ขาว-ดำ และสี จำนวน 1 เครื่อง	
ยี่ห้อ	RICOH IM C2000,C2500 (ขาว-ดำ)	RICOH IM 2702 (ขาว-ดำ และสี)
คุณสมบัติ	เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน ขาว-ดำ และสี	
ราคาค่าเช่า ต่อเดือน	1. ประเภทขาว - ดำ เครื่องละ 2,700 บาท ต่อเดือน 2. ประเภทสี เครื่องละ 3,500 บาท ต่อเดือน	
เงื่อนไข	1. ฟรีการใช้งานขาว-ดำ 57,200 สำเนา ต่อ 10 เครื่อง ต่อเดือน หากเกิน ตั้งแต่ 57,201 สำเนาขึ้นไป ต่อ 10 เครื่อง ต่อเดือน - A4 คิดแผ่นละ 0.30 บาท ต่อสำเนา - A3 คิดแผ่นละ 0.60 บาท ต่อสำเนา 2. ฟรีการใช้งานสี 500 สำเนา ต่อ 1 เครื่อง ต่อเดือน หากเกิน ตั้งแต่ 501 สำเนาขึ้นไป ต่อ 1 เครื่อง ต่อเดือน - A4 คิดแผ่นละ 3 บาท ต่อสำเนา - A3 คิดแผ่นละ 6 บาท ต่อสำเนา 3. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 4. ราคาข้างต้นรวมหมึก อะไหล่ ค่าบริการบำรุงรักษา และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ (ยกเว้นกระดาษ) 5. อัตราการใช้สามารถถัวเฉลี่ยรวมกันได้	
รวมจ่ายทั้งสิ้น ต่อเดือน	27,800 บาท ต่อเดือน	

*ปริมาณการใช้กระดาษ และหมึกพิมพ์ 4 ปีย้อนหลัง

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2564 , 2565 , 2566 และ 2567

เดือน	กระดาษ A4				หมึกพิมพ์			
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ตุลาคม	-	-	2,475.00	9,030.00	-	-	582.00	11,000.00
พฤศจิกายน	-	-	1,287.00	-	312,030.00	-	-	27,300.00
ธันวาคม	-	-	7,623.00	42,735.00	-	-	1,980.00	89,200.00
มกราคม	70,560.00	-	1,287.00	7,770.00	-	-	-	22,000.00
กุมภาพันธ์	7,840.00	-	7,245.00	2,415.00	-	-	12,500.00	99,890.00
มีนาคม	-	20,394.00	7,035.00	8,085.00	-	150,340.00	33,100.00	50,100.00
เมษายน	-	5,643.00	2,730.00	-	-	4,550.00	33,000.00	-
พฤษภาคม	-	-	6,720.00	7,980.00	-	-	78,690.00	15,390.00
มิถุนายน	1,600.00	11,979.00	5,145.00	-	44,150.00	62,690.00	-	-
กรกฎาคม	-	-	-	-	3,990.00	-	-	-
สิงหาคม	11,385.00	18,216.00	19,320.00	-	31,390.00	31,910.00	2,450.00	-
กันยายน	-	23,166.00	25,515.00	-	40,068.00	78,100.00	504.00	-
รวมค่าใช้จ่าย	91,385.00	79,398.00	86,382.00	78,015.00	431,628.00	327,590.00	162,806.00	314,880.00

*ข้อมูลโดย : นางสาวสุวิมล ยืนประโคน

มูลค่าการซ่อมบำรุง เครื่องถ่ายเอกสาร 3 ปี ย้อนหลัง

ส่วนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประเภทเครื่อง	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เครื่องพิมพ์ RICOH ชั้น 2 หน้าห้องพักนักวิทยาศาสตร์ (เปลี่ยนมอเตอร์)	2,694.26		
เครื่องพิมพ์ RICOH ชั้น 4 ห้องสำนักงาน (เปลี่ยนชุดพิมพ์ยกชุด)	36,330.78		
เครื่องพิมพ์ RICOH ชั้น 3 หน้าห้องวิชาการ (เปลี่ยนชุดพิมพ์ยกชุด)		18,790.27	
เครื่องพิมพ์ RICOH ชั้น 3 หน้าห้องพักอาจารย์ (เปลี่ยนชุดพิมพ์ยกชุด)		19,644.13	
เครื่องพิมพ์ RICOH ชั้น 4 ห้องสำนักงาน (เปลี่ยนชุดสร้างภาพ+ลูกกลิ้งตั้งประจุ+กล่องเก็บภาพหมึก)			19,543.55
เครื่องพิมพ์ RICOH ชั้น 4 ห้องรองคนบตี (เปลี่ยนชุดพิมพ์ยกชุด)			19,132.67
เครื่องพิมพ์ RICOH ชั้น 3 หน้าห้องพักอาจารย์ (เปลี่ยนชุดความร้อน)			28,821.52
รวมค่าใช้จ่าย รายปี	39,025.04	38,434.40	67,494.74

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ โดยวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ งานพัสดุได้เชิญผู้เสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารทั้ง ๒ เจ้า เข้าเสนอราคา โดยงานพัสดুর่วมกับรองคนบตีฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ฯ และบุคลากรด้านไอทีวิทยาลัยฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอด้านราคา จำนวนปริมาณการสำเนากระดาษที่เสนอ และเงื่อนไขการเสนอราคาอื่น ๆ จากทั้ง ๒ เจ้า ผลปรากฏว่า บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนั้น จึงขอเสนอเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน จำนวน ๑๐ เครื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กับบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด หากเห็นชอบจะได้ ตั้งงบประมาณรายจ่าย/โครงการ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานพัสดุดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๓.๑๕ ทูลสนับสนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้วิทยาลัยฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

รองคนบตีฝ่ายวิจัย เสนอที่ประชุมพิจารณา ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่บุคลากร ในการพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาองค์กรของวิทยาลัยฯ

ดังนั้นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ได้พิจารณาการจัดสรรทุนวิจัยในแต่ละด้าน เพื่อให้ตอบโจทย์การวิจัย โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

ประเภทโครงการ	งบประมาณแผน	งบประมาณต่อโครงการ	จำนวน
---------------	-------------	--------------------	-------

ทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข			
- ทุนวิจัยเด็กและวัยรุ่น / ผู้สูงอายุ (TCI, SCOPUS)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๓ ทุน
- ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Q๑-Q๒)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	ทุนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๒ ทุน
- ทุนโครงการวิจัยทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม หรือนักวิจัยหน้าใหม่ (TCI, SCOPUS)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๒ ทุน
ทุนวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสร้างเครือข่ายภายนอก (Q๑-Q๒ หรือจดสิทธิบัตร)	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	ทุนละ ๒๑๐,๐๐๐	๑ ทุน
ทุนสนับสนุนการทำวิจัยการเรียนการสอน และ R๒R	๙๐,๐๐๐.๐๐	ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท	๓ ทุน
รวม	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๑ ทุน

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาประเด็นการวิจัยที่สามารถตอบโจทย์และนโยบายของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และงบประมาณที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑. ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ให้เพิ่มคำว่า “Scopus” ลงในวงเล็บ

๒. ทุนวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสร้างเครือข่ายภายนอก ให้เพิ่มคำว่า “Scopus” และ “รับรองนวัตกรรมหรืออนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร” โดยผู้พิจารณาทุนคือกรรมการวิจัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๓.๑๖ พิจารณาแนวทางการจัดทำประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบสวัสดิการนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณา เพื่อเป็นสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหายหรือการสูญเสีย ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุประเภทต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาดำรงสถานภาพนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา รวมถึงแนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบเกี่ยวกับรบบของมหาวิทยาลัยซึ่งสามารถช่วยส่งศพกลับภูมิลำเนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงิน

๒. กรณีที่เกิดประสพเหตุจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม (เช่น ต้มแอลกอฮอล์) เสนอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในประกาศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับการเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานพัฒนานักศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๓.๑๗ (-ร่าง-) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ...

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่ สำนักงานกฎหมายและนิติการ และผู้แทนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดทำ (-ร่าง-) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ... เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้เงินงบประมาณได้อย่างเร่งด่วน โดยงบประมาณส่วนนี้จะเป็นเงินงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย และขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำเนินการเสนอร่างระเบียบดังกล่าวต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑. ความหมายของคำว่า “ผู้ประสบภัยพิบัติ” ควรเพิ่ม กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ (เช่น เนื่องจากไม่สามารถรับประทานยา หรือได้รับรักษาอาการอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ด้วยสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา)

๒. ข้อ ๑๐ เพิ่มเติม กำหนดขอบข่ายการช่วยเหลือ เช่น การกำหนดกลุ่มผู้ประสบภัย ที่อาศัยอยู่ในเขตสุขภาพที่ ๑๐ (ด้วยกรณีนี้อาจจำเป็น เมื่อมีสถานการณ์โรคระบาดในวงกว้าง)

๓. หมวดที่ ๑ ข้อ ๖ ให้วิทยาลัยจัดหาเวชภัณฑ์และยา, ทรัพยากรอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย ให้โรงพยาบาลสามารถปฏิบัติงานหรือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ครอบครัว) ในกรณีฉุกเฉิน ให้ทัน่วงทีและเหมาะสม

๔. ระเบียบนี้จะครอบคลุมถึงการดูแลอาสาสมัคร ที่อาจมีแพทย์เกษียณอายุและหน่วยกู้ชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๕. อำนาจการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณีหน่วยงานภายนอกได้ขอความอนุเคราะห์เวชภัณฑ์ซึ่งอาจพิจารณาขอขยายการอนุมัติในผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๔.๓.๑๘ การปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เนื่องจากหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรโดยปรับเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกให้มีรายวิชาที่เป็น elective ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและปรับหน่วยกิตให้มีรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเพิ่มเติมให้มีจำนวน ชั่วโมงปฏิบัติการ ครบ ๑,๕๐๐ ชั่วโมง ตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพ โดยโครงสร้างหลักสูตรเดิม ดังนี้

โครงสร้างหลักสูตรเดิม

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา		จำนวนหน่วยกิต
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่น้อยกว่า	๒๔ หน่วยกิต
	๑.๑ วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ	จำนวน ๑๘ หน่วยกิต
	๑.๑.๑ กลุ่มวิชาการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์	จำนวน ๘ หน่วยกิต
		จำนวน ๒ หน่วยกิต
	๑) ภาษาไทย	จำนวน ๖ หน่วยกิต
	๒) ภาษาอังกฤษ	
	๑.๑.๒ กลุ่มวิชาศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินชีวิต	จำนวน ๔ หน่วยกิต
	๑.๑.๓ กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ	จำนวน ๒ หน่วยกิต
๑.๑.๔ กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองดิจิทัล	จำนวน ๔ หน่วยกิต	
๑.๒ วิชาศึกษาทั่วไปเลือก	ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต	
๒. หมวดวิชาเฉพาะ	ไม่น้อยกว่า	๑๐๗ หน่วยกิต
	๒.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ	จำนวน ๓๒ หน่วยกิต
	๒.๒ กลุ่มวิชาชีพบังคับ	จำนวน ๖๑ หน่วยกิต
	๒.๓ กลุ่มวิชาชีพเลือก	ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
	๒.๔ กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	จำนวน ๑๐ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี	ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต	
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า ๑๓๗ หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรใหม่

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา		จำนวนหน่วยกิต
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่น้อยกว่า	๒๔ หน่วยกิต
	๑.๑ วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ	จำนวน ๑๘ หน่วยกิต
	๑.๑.๑ กลุ่มวิชาการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์	จำนวน ๘ หน่วยกิต
		จำนวน ๒ หน่วยกิต
	๑) ภาษาไทย	จำนวน ๖ หน่วยกิต
	๒) ภาษาอังกฤษ	
๑.๑.๒ กลุ่มวิชาศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินชีวิต	จำนวน ๔ หน่วยกิต	
๑.๑.๓ กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ	จำนวน ๒ หน่วยกิต	

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา		จำนวนหน่วยกิต
	๑.๑.๔ กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองดิจิทัล	จำนวน ๔ หน่วยกิต
	๑.๒ วิชาศึกษาทั่วไปเลือก	ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ		ไม่น้อยกว่า ๑๐๖ หน่วยกิต
	๒.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ	จำนวน ๓๑ หน่วยกิต
	๒.๒ กลุ่มวิชาชีพบังคับ	จำนวน ๕๓ หน่วยกิต
	๒.๓ กลุ่มวิชาชีพเลือก	ไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
	๒.๔ กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	จำนวน ๑๑ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี		ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เป็นการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา และการดำเนินการหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี ตามกฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๖ เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๙ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๕.๑ นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งมีนักศึกษาและศิษย์เก่าสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบดังกล่าว งานพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดทำแบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อทราบ

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ที่

ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ คือวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง CMP ๔๐๑

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุม กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ คือวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง CMP ๔๐๑ ทั้งนี้ให้เสนอระเบียบวาระการประชุมภายในวันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาเห็นชอบ กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ คือวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง CMP ๔๐๑

มติที่ประชุม : รับทราบ

๖.๒ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๘ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุม ตามที่แต่ละหน่วยงานได้เสนอวาระการประชุมเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้งนี้คณบดีได้มอบหมายให้งานเลขานุการติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๘ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมเพื่อจะได้รายงานในที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป

บัดนี้ การติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม โดยครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘ มีจำนวน ๒๔ เรื่อง และครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๘ วาระพิเศษ มีจำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๘ เรื่อง

ลำดับ	ระเบียบวาระที่	ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘		
๑.	๔.๑ ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาของ นางนิตยา ซาคำรุณ ครั้งที่ ๓	ดำเนินการส่งเอกสารไป มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
๒.	๔.๒ ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาของ นางสาวจิราพร ทิพย์พิลา ครั้งที่ ๑	ดำเนินการส่งเอกสารไป มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
๓.	๔.๓ รับรองผลการเรียน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ บัณฑิต ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔.	๔.๔ การพิจารณารับรองผลการแก้ไขผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (I) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๗ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๕.	๔.๕ พิจารณาขอรับรองผลการเรียนและอนุมัติสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ราย นางสาววิสุตา นพพิบูลย์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๖.	๔.๖ ขออนุมัติทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๗.	๔.๗ ขออนุมัติทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๘.	๔.๘ ขออนุมัติปรับหมวดรายจ่ายโครงการฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชนและการสื่อสารสุขภาพ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๙.	๔.๑๑ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๐.	๔.๑๘ ขออนุมัติจัดทำคำสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑.	๔.๑๙ ขออนุมัติเทียบตำแหน่งการปฏิบัติงานบุคลากรในลักษณะงานระดับเดียวกัน ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒.	๔.๒๑ พิจารณารับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๓.	๔.๒๒ พิจารณารับรองการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๑๔.	๗.๑ (ลับ) พิจารณาราย นางสาวสุกัญญา พันธุ์ปมา พนักงานมหาวิทยาลัย ขอรับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	ดำเนินการส่งเอกสารไปมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
๑๕.	๗.๒ (ลับ) พิจารณาราย นางสาวนิลลบล เกณทวี พนักงานมหาวิทยาลัย ขอรับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	ดำเนินการส่งเอกสารไปมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
๑๖.	๗.๓ (ลับ) พิจารณาราย นางสาวอภิญญา สลักคำ พนักงานมหาวิทยาลัย ขอรับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	ดำเนินการส่งเอกสารไปมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๘ วาระพิเศษ		
๑.	๔.๑ การพิจารณารับรองการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๒.	๔.๓ การเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน (กรณีลาออก) ประเภทสายวิชาการ	ดำเนินการขออนุมัติไปมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว
----	---	--

๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ เรื่อง

ลำดับที่	ระเบียบวาระที่	ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘		
๑.	๔.๘ ขออนุมัติทำคำสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำวิทยาลัย แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.	๔.๑๐ ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าใช้จ่าย โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.	๔.๑๖ ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตำแหน่ง พยาบาลปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เริ่มดำเนินการเบิกจ่ายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙
๔.	๔.๑๗ ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ปฏิบัติหน้าที่ แพทย์ (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	เริ่มดำเนินการเบิกจ่ายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๘ วาระพิเศษ		
๑.	๔.๒ พิจารณาคำสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำวิทยาลัย แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. รับทราบการดำเนินงาน ๔ เรื่อง

ลำดับที่	ระเบียบวาระที่	ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘		
๑.	๔.๑๒ สรุปประมาณการรายจ่ายงบประมาณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ
๒.	๔.๑๓ รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)	รับทราบ
๓.	๔.๑๔ การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผน ยุทธศาสตร์ รอบ ๙ เดือน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รับทราบ
๔.	๔.๑๕ การรายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยงและแผนการ ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ	รับทราบ

พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)	
--	--

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องลับ

๗.๑ การขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการของ ศาสตราจารย์นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ

รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๘ วาระลับ วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๗ น.

(นางสาวจิริยาพร ธรรมราช)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัด/พิมพ์รายงานการประชุม

(นางนันทิญา ทิพย์วัฒน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

เลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม ๑

(รองศาสตราจารย์มารุตพงศ์ ปัญญา)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม ๒

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

(ศาสตราจารย์นายแพทย์สงวนสน รัตนเลิศ)

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัย